



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๒๐๐๑	นาย	ธีรพล	ศรีคำขลิบ
๒๐๐๒	นางสาว	ฟ้ารุ่ง	พลสว่าง
๒๐๐๓	นางสาว	รุจิวรรณ	เชวานต์
๒๐๐๔	นาย	ณพวุฒิ	วุฒิกมลชัย

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๓๐๐๑	นาย	ธนาคม	เครือเพชร
๓๐๐๒	นาย	สุทธิพงษ์	รอดสิน
๓๐๐๓	นาย	ธนากรณ์	ยอดอินทร์
๓๐๐๔	นาย	ภัคพงศ์	แสงโชติ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้างต้นนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑๓ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๗๙๐๕ และ ๐ ๒๕๐๗ ๘๕๔๔ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า เป็นผู้มิสิทธิ เข้ารับการประเมินฯ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า